



ประกาศกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์)
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ (ลำปาง)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์)
และระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์)

ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ (ลำปาง) กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์)
และระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์) ไปแล้วนั้น

เนื่องจากได้มีผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(สัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฯ จำนวน ๑ ราย คือ นางสาววรรณวี ราชรี ได้ส่งเอกสาร
สมัครเข้ารับการประเมินทาง E-mail : dwr1.mail1@gmail.com ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๕ น.
ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในรายละเอียดวิธีการรับสมัครเข้ารับการประเมิน แต่ไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สัมภาษณ์) ฯ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เนื่องจากเอกสารการสมัครที่ส่งมาใน E-mail ไปปรากฏในกล่องจดหมายขยะทำให้เกิดความผิดพลาดในการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินดังกล่าว

ดังนั้นเพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามข้อเท็จจริง จึงประกาศแก้ไข
เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์) ในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ (ลำปาง) ฯ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑

ประธานกรรมการดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งหนึ่งมาขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์)
และระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์)
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กำหนดให้เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สัมภาษณ์)
ในวันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้รายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. และสัมภาษณ์ เวลา
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ส่วนอำนวยการ ชั้น ๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ (ลำปาง)

ที่	เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๐๑๐๒๐๐๗	๐๖๐๒๐๑๔	นางสาววรรณฉวี ราศรี

ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์)

ให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ (สัมภาษณ์) ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ที่ต้องทราบวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมินฯ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไปในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินฯ
๔. ต้องมาถึงสถานที่สัมภาษณ์ ตามวัน เวลาที่กำหนด ผู้ใดมาถึงภายหลังอาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสัมภาษณ์ก็ได้
๕. ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการกำหนดให้เท่านั้น
๖. ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ต้องเคารพต่อสถานที่สัมภาษณ์ และสิทธิของผู้อื่น โดยไม่ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้เป็นที่รำคาญหรือเสียหาย
๗. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง และคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ครั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการนำรายชื่อฯ อาจพิจารณาสั่งยกเลิกการให้เข้ารับการสัมภาษณ์หรือการให้คะแนนก็ได้